



900 ปี  
การสาธารณสุขไทย

# ข่าวเด่น สร.

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561



## โรคพิษสุนัขบ้า



กรมควบคุมโรค ระบุโรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ หากถูกกัดและได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว การรับประทานเนื้อสัตว์ที่ตาย นอกจากโรคพิษสุนัขบ้า ยังสามารถเกิดโรคอื่นๆ ได้ อาทิ โรคแอนแทรกซ์ โรคบรูเซลโลสิส โรคไขหูดับ เป็นต้น ประชาชนจึงไม่ควรนำสัตว์ที่ป่วยตายผิดปกติมาชำแหละปรุงเป็นอาหารรับประทาน โดยเฉพาะแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ และไม่ขายหรือนำไปให้สัตว์อื่นกิน รวมทั้งไม่สัมผัสสัตว์ตายโดยไม่สวมเครื่องป้องกัน ขณะนี้กรมฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสำนักอนามัย กทม. พัฒนา Stop Rabies Application ซึ่งประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลสถิติกิจกรรม และข่าวสารเพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และ จนท.สาธารณสุขเข้าไปรายงานข้อมูล รวมถึงใช้ข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี้ยง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งในคนและในสัตว์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น ให้บริการในระบบ Android แล้ว ส่วน iOS จะให้บริการได้ในเดือน ก.ย. 2561 สำหรับการขึ้นทะเบียนนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ อย.จะพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขณะเดียวกันจะมีการสุ่มตรวจในประเทศด้วย โดยวัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ที่ อย.ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมปศุสัตว์ สุ่มตรวจ พบว่ามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทุกผลิตภัณฑ์ และหากวัคซีนที่เคยขึ้นทะเบียนแล้วสงสัยในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน อย.จะรวบรวมข้อมูลและกบทวนทะเบียนตำรับยาโดยเร็ว



## ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง

อย. เพย ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ Royal Jelly 2180 (นมผึ้ง) ทางเว็บไซต์ <http://www.ausewellife-awl.com> พบข้อความโอ้อวดสรรพคุณ เช่น ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ลดความดันโลหิต ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง ช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อความโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต และหลอกลวงโอ้อวดเกินจริง และตรวจสอบไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ยาในชื่อดังกล่าว รวมทั้งผลิตภัณฑ์มีการแสดงฉลากเป็นภาษาอังกฤษ นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียโดยไม่ได้รับอนุญาต อย. อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



## เตือนอย่าซื้อยาหยอดตาใช้เอง

กรมการแพทย์ เพย การซื้อยาที่มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษใช้เอง จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะตา เนื่องจากมีความเสี่ยงเป็นต้อหินได้ จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์มาใช้เป็นเวลานาน จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความดันลูกตาสู่งขึ้น และเกิดต้อหินตามมา ส่งผลให้ตาบอดได้

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/iprg/> เลือกหัวข้อ “สรุปข่าวประจำวัน”



สำนักสารนิเทศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข